

LIPS

BEAUTY
REPORT

BACK
TO THE
FUTURE

เทรนด์สวยวันนี้
จนถึงวันพรุ่งนี้

DESIGN
ดีไซน์อมตะของ
Le Corbusier
ทองเที่ยว
สู่เขาวงกต
และทำมังกรเหลือง

STRONG
HAIR
ALWAYS
IN STYLE
เปลี่ยนก็ทรง
ผมก็ไม่เสีย

เอ๋อปาก
ADORED
DRAMA
QUEENS
นางร้ายแห่งยุค

STRONG SEXY STAR

เมย์-พิชญ์นาฏ สาขากร

Green destination for perfect honeymoon

เรื่อง ภาวันต์



หนึ่งในประเด็นอันแสนธรรมดาที่ทำให้คู่รักส่วนใหญ่สายหน้าระอาใส่กันได้เป็นอย่างดี น่าอัศจรรย์ใจก็คือการที่คุณอยากไปเดินสวยๆ รับลมริมหาด แต่เขาดันอยากพาคุณไปบุกป่าฝ่าดงมากกว่า หรืออาจเป็นคุณที่อยากพาเธอไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่เธอขอเพียงแค่นี้ได้พักผ่อนด้วยการไปนวดผ่อนคลาย หวานลุ่มกันไปมาจนเข้าจึงกลายเป็นขัดใจกันไปเสียอย่างนั้น เมื่อรสนิยมในการท่องเที่ยวต่างกันเช่นนี้ แม้จะตั้งต้นด้วยการอยากไปสร้างบรรยากาศดีๆ ร่วมกัน ก็คงสุขได้ไม่สุดใจเท่าใดนัก

หากสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของคุณได้ลงรอยร่วมกันนั้นช่างง่ายนัก

พวกคุณก็คงจะเกี่ยวข้องยอมมองตากันได้หวานซึ้งกว่านี้ แต่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสักกี่แห่งในประเทศไทยที่สามารถเสนอความผ่อนคลายได้เต็มอิม ความน่าตื่นตา และบรรยากาศอันสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้กับแขกผู้เข้าพักครบรสได้ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะมึนงงก็แห่งก็ตาม รวยาวดี รีสอร์ท ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นแน่นอน

รวยาวดี รีสอร์ท ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์และเขตอนุรักษ์ทางทะเลบนพื้นที่แหลมพระนางติดกับวนอุทยานแห่งชาติกระบี่ แม้จะแผ่อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลไปจนตลอดสามชายหาดคือ หาดไร่เลย์ หาดพระนาง และหาดน้ำเมา แต่รีสอร์ทแห่งนี้ก็ยังได้ชื่อว่าเป็น

มิตรกับธรรมชาติ เพราะยังคงรักษาทัศนียภาพตามธรรมชาติแทบทั้งหมดเอาไว้ได้ทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการสร้างรีสอร์ทขึ้น คุณจึงสามารถดื่มด่ำไปกับป่าธรรมชาติ หาดทรายขาว ผาสูงตระหง่าน และยังมีกิจกรรมอีกหลากชนิดให้เลือกสรร ตั้งแต่กิจกรรมนิ่งๆ ฟังพรรณรายอาทิ สปาที่รีเทนเมนต์ ชั้นเรียนทำอาหารไทย การพิมพ์ผ้าบาติก การร้อยมาลัยและการแกะสลักดอกไม้ตามตำรับไทยเดิม กิจกรรมเหินออกปานกลาง อาทิ ฟิตเนส เทนนิส สควอช การล่องเรือใบเล็ก พายเรือคายัก ไปจนถึงกิจกรรมโลดโผนโจนทะยาน อาทิ การฝึกปืนผาจริง และวินด์เซิร์ฟ

หลังจากหมดแรงไปกับกิจกรรมเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถชวนกันมาเติมพลังได้ที่ รวยาวดี ไตน์นิง ห้องอาหารท้องถิ่นสไตล์ปิงย่าง ซึ่งมีผักผลไม้และเนื้อสัตว์อันผ่านการคัดสรรคุณภาพมาบริการให้คุณตลอดทั้งวัน ประุงรสๆ แบบเน้นความสดใหม่ นอกจากนี้ยังมีห้องอาหารที่เปิดบริการพิเศษตามช่วงเวลาอีกถึงสามแห่งซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างกันไป สำหรับผู้หลงใหลในเสน่ห์จันทร์และความละเมียดของไทย ครั้วพระนาง ถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ครั้วพระนางเปิดให้บริการในช่วงเวลาที่

แสงสีนวลทาบที่ปลงมาบนหาดพระนางซึ่งถูกโอบล้อมด้วยหมู่เกาะและภูเขาสูงชัน คุณจึงจะได้ลิ้มอาหารไทยรสต้นตำรับท่ามกลางสายลมยามค่ำและบรรยากาศอันงดงามแจ่มใสราวสวรรค์ แต่สำหรับผู้ที่ยินยมนั่งพักผ่อนสบายกับบรรยากาศร้านอาหารริมระเบียง ไร่ทะเลเทอเรสมีทัศนียภาพเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งเป็นผืนเดียวกับน้ำทะเล พร้อมด้วยสวนมะพร้าวเป็นฉากธรรมชาติอันงดงามและเมนูอาหารจากทั่วภูมิภาคเอเชียให้คุณเลือกสรร รับประกันว่าคุณจะได้อิ่มล้นๆ กับบรรยากาศและความหลากหลายของเมนูตั้งแต่ยามสายไปจนถึงเวลาดึก

และสุดท้าย สำหรับผู้แสวงหาความตื่นต่าน่าแปลกและบรรยากาศย้อนยุคมีมนตร์ขลังเมื่อตะวันตกกลางศีรษะ ขอเพียงคุณเดินไปบนหาดทรายขาวอันทอดเชื่อมจากหาดพระนางเข้าสู่ตัวถ้ำแห่งหนึ่ง ณ ที่นั่นคุณจะได้พบกับ เดอะกรोटโต้ ห้องอาหารที่กำลังเปิดบริการเพื่อนำคุณย้อนเข้าสู่บรรยากาศของยุคสมัยที่มนุษย์ยังอาศัยอยู่ตามถ้ำใกล้แหล่งน้ำ คำว่า Grotto มีความหมายถึงถ้ำอันเป็นแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ และยิ่งดูท่าจะเป็นแห่งที่เหมาะสมกับการหลบร้อนในช่วงเที่ยงวันมาเพิ่มกำลังวังชาทั้งนั่งคอยเวลาชมท้องฟ้าในยามอาทิตย์อัสดงอีกด้วย

บ้านชุ่มศาลา หรือ พาวิลเลียน นั้นมีความต่างจากศาลาไทยเดิมอยู่ตรงที่ศาลาไทยเดิมมักจะถูกสร้างไว้แค่พอหลบแดดหลบฝน ส่วนพาวิลเลียนมักถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างความสำราญโดยเฉพาะ และรายาวดี รีสอร์ท ก็มีพาวิล-



เลียนหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทได้รับการออกแบบมาให้เข้ากับความต้องการของผู้เข้าพัก อาทิ ดีลักซ์พาวิลเลียน เทอเรสพาวิลเลียน สปาพาวิลเลียน ไฮโดรพูลพาวิลเลียน และแฟมิลีพาวิลเลียน เป็นต้น เพราะฉะนั้น นอกจากบรรยากาศภายในของทุกห้องจะประณีตวิจิตรแล้ว ยังตอบใจหตุความต้องการได้หลากหลายตามแต่ใจจะเลือกสรร หรือถ้าใครต้องใจกับคฤหาสน์ริมทะเลอันโอโง่มากกว่าบ้านชุ่มศาลา คุณก็สามารถเลือกที่พักประเภทวิลล่าได้เช่นกัน ว่ากันว่าปายังลึกยิ่งโรแมนติก แม้ป่าของ

รีสอร์ทแห่งนี้จะไม่ได้เป็นปารกหรือลึกถึงขนาดที่บังคับให้คุณกับคนรักต้องผวากอดกันด้วยความลุ้นว่าจะต้องเจอกับสัตว์ป่าที่น่ากลัวหรือไม่ แต่वलไอของป่าโปร่งอันโอบล้อมบ้านชุ่มศาลา รวมถึงเสียงส่งจากสัตว์ป่าเล็กๆ ตามธรรมชาติ และกลิ่นอายของแมกไม้อันเขียวชอุ่มก็พอจะสร้างบรรยากาศให้คุณอยากขอกอดกับคนรักเพื่อสัมผัสแลกเปลี่ยนไออุ่นของกันและกันได้ก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่ห้วงแห่งนิทรารมณ์ท่ามกลางความสงบเป็นสลับไปมา เต็มอิมกระทั้งคุณทั้งคู่พร้อมใจกันตื่นขึ้นมามองแสงแรกแห่งตะวันอันส่องฉายมายังหาดทรายขาวสะอาดในเช้าวันใหม่ หาดทรายซึ่งถูกขัดสาดเป็นจังหวะด้วยน้ำทะเลงามใสประดุจอัญมณี

และไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็อย่าชวนคนรักมาดื่มด่ำฝั่งพระจันทร์เพื่อประทับความทรงจำแสนงดงามร่วมกันไว้ในใจ หรือจะปลีกวิเวกมาพักผ่อนเยียวยาร่างกายและจิตใจแต่เพียงลำพัง หรือกระทั่งจะชวนกันมาสังสรรค์ทั้งครอบครัว เราเชื่อมั่นว่าหากคุณสามารถเหยียบย่างเข้ามาใน รายาวดี รีสอร์ท แห่งนี้สักครั้งหนึ่งแล้ว ที่นี่จะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่ธรรมดาและตราตรึงใจสำหรับคุณอย่างแน่นอน ☺